

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG...

(Tiếp theo trang 1)

Đó là một trong những đánh giá được nêu ra tại hội nghị trực tuyến giao ban 6 tháng đầu năm 2024 ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tỉnh, thành phố tổ chức sáng ngày 8/7. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về PCTNTC chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh.

6 tháng đầu năm 2024, hoạt động của ban chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh có nhiều chuyển biến rõ nét, ngày càng đi vào nền nếp, bài bản, thực chất, hiệu quả; đã quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám

sát, thanh tra, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, nhất là vụ án, vụ việc phức tạp, kéo dài, có khó khăn, vướng mắc; chủ động phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý nghiêm một số vụ án, vụ việc mới liên quan đến các hành vi sai phạm diễn ra từ các năm trước và những sai phạm mới phát sinh. Từ đầu năm đến nay, ban chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 1.528 đơn; chuyển cơ quan chức năng giải quyết 640 đơn khiếu nại, tố cáo, phần ảnh về tham nhũng, tiêu cực; đưa 74 vụ án, 33 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo; khởi tố mới 456 vụ án/1.265 bị can phạm tội về tham nhũng, 823 bị can là cán bộ, đảng viên bị khởi tố về hành vi tiêu cực; khởi tố 73 vụ án/64 bị can phạm tội tham nhũng, tiêu cực ở khu vực ngoài nhà nước. Cơ quan thi hành án

các địa phương đã thu gần 500 tỷ đồng/1.306 tỷ đồng tổng số tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, tiêu cực. Công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTNTC tiếp tục được quan tâm. Vai trò của MTTQ, báo chí và nhân dân trong PCTNTC được phát huy... Kết quả đạt được tiếp tục khẳng định vai trò, sự cần thiết của ban chỉ đạo cấp tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTNTC ở địa phương, qua đó góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào công cuộc PCTNTC của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đồng thời, tập trung thảo luận, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương

Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về PCTNTC đề nghị thời gian tới ban chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh tiếp tục chỉ đạo và tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTNTC, gắn với thực hiện các chủ trương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về nêu gương, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về PCTNTC tại các phiên họp, cuộc họp. Tiếp tục chỉ đạo, tham mưu sơ kết, tổng kết các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTNTC. Tiếp tục nhất quán thực hiện đồng thời 4 mục tiêu "không thể, không dám, không muốn, không cần" tham nhũng, tiêu cực trong công tác PCTNTC. Tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục về

PCTNTC. Tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính chất khép kín, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm. Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn pháp lý, thanh tra để phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo và các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo trung ương giao các địa phương chỉ đạo xử lý. Đẩy mạnh công tác PCTNTC khu vực ngoài nhà nước. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh bảo đảm thực sự khoa học, nền nếp, hiệu quả.

TRINH CƯỜNG

NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI...

(Tiếp theo trang 1)

với 25.812 lượt khách hàng vay vốn; tổng doanh số thu nợ đạt gần 800 tỷ đồng; tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,05% tổng dư nợ. Trong công tác kiểm tra, giám sát, 6 tháng đầu năm, các thành viên ban đại diện cấp tỉnh và huyện đã thực hiện kiểm tra 4 lượt huyện, 327 lượt xã, 160 lượt tổ tiết kiệm và vay vốn, đối chiếu 3.634 lượt hộ vay vốn.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về những hạn chế trong thực hiện các chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm thu hồi nợ xấu, tăng dư nợ cho vay các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh đánh giá cao đóng góp tích

cực của nguồn vốn tín dụng Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đối với phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí yêu cầu thời gian tới Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tham mưu cho tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH bảo đảm hiệu quả, tạo khí thế mới trong triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn; tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; rà soát lại các kết quả đã đạt được, trên cơ sở đó có giải pháp hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, kế hoạch đề ra; phối hợp quản lý hiệu quả nguồn vốn cho vay, không để



Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

phát sinh tiêu cực trong cho vay ưu đãi.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh yêu cầu thành viên Ban đại diện Hội

đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh chú trọng hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện kiểm tra đột xuất và kiểm tra theo chuyên đề, trên cơ sở đó Ngân hàng CSXH tỉnh yêu cầu thành viên Ban đại diện Hội

MTTQ tỉnh và đoàn thể các cấp triển khai các nội dung đã ký kết, không để tồn đọng nguồn vốn gây lãng phí; phối hợp với Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ hội ở cơ sở...

KẾT NỐI TRÊN 350 ĐIỂM CẦU...

(Tiếp theo trang 1)

các đoàn thể chính trị - xã hội, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Theo chương trình, các đại biểu sẽ được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên

Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Hướng dẫn thực hiện Quy định; đồng chí Lê

Minh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW. Việc quán triệt và hướng dẫn thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của

các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Quy định và Chỉ thị. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp, các ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa Quy định số 144-QĐ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW phù hợp

với chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong thời gian tại ngũ, khi kết thúc 3 tháng huấn luyện là thời điểm đánh dấu bước trưởng thành của mỗi quân nhân. Hòa chung với những cảm xúc vinh dự, tự hào, 393 chiến sĩ mới (CSM) của huyện Hưng Hà tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của quê hương.

Chúng tôi có mặt tại Lữ đoàn 242, huyện Văn Đồn (Quảng Ninh) trong buổi lễ tuyên thệ CSM năm 2024. Trong các nâng ban mai, những chàng trai rụt rè ngày nhập ngũ, sau 3 tháng huấn luyện ai nấy đều rắn rỏi, mạnh mẽ hơn rất nhiều, da có sạm đen vì nắng gió thao trường nhưng trong ánh mắt của từng chiến sĩ toát lên nét rạng ngời và đầy tự hào. Binh nhì Vũ Đức Khôi, xã Tây Đô phấn khởi chia sẻ: Lúc chưa nhập ngũ, tôi nghĩ môi trường quân đội rất khắc nghiệt nhưng khi bước vào đây thấy mọi người thân thiện, ấm áp, được học tập, rèn luyện, ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, rèn dũa tính tự giác, trách nhiệm. Đây là khoảng thời gian quý báu để bản thân tôi có cơ hội rèn luyện những điều bổ ích, nhất là ý thức kỷ luật, trách nhiệm của mình với Tổ quốc, tinh đồng chí, đồng đội sẽ là hành trang quý giúp tôi đạt được những thành công trong tương lai.



Các chiến sĩ mới người Hưng Hà tự tin, trưởng thành trong quân ngũ.

gàng, sạch sẽ, 21 giờ 30 phút phải tắt điện ngủ. Tôi cũng đã học được rất nhiều từ đồng đội, cán bộ chỉ huy. Tôi nghĩ môi trường quân đội sẽ giúp mình trưởng thành hơn.

Đại úy Nguyễn Duy Đạt, Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 162, Lữ đoàn 242 cho biết: Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các CSM hòa nhập với đơn vị mới, chúng tôi trực tiếp

và thường xuyên quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ. Từ đó kịp thời chia sẻ khó khăn, giúp các em thực hiện tốt nhiệm vụ. Đây chính là nền tảng giúp các CSM yên tâm gắn bó với đơn vị. Hiện nay, Lữ đoàn 242 có 47 chiến sĩ là con em quê hương Hưng Hà. Qua 3 tháng huấn luyện chúng tôi cảm nhận rõ sự tiến bộ của các em cả trong sự nghiêm túc và hành động,

tất cả đều nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiến bộ vượt bậc, chứng tỏ các em trưởng thành là dấu ấn rõ nét của 77 CSM quê Hưng Hà tại Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12 (huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội). 3 tháng huấn luyện trên thao trường đã trang bị những kiến thức cơ bản về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật và động lại những kỹ

nhiệm sâu sắc đối với các CSM. Binh nhì Đoàn Xuân Phát, xã Canh Tân cho biết: Nhớ lại khi mới vào quân ngũ, tôi lo lắng rất nhiều từ lễ tiết, tác phong đến việc luyện tập. Quá trình huấn luyện gặp nhiều khó khăn, cường độ huấn luyện cao, nhiều lúc sẽ không theo kịp đồng đội. Nhưng bây giờ, sau 3 tháng, tôi rất tự hào khi đã hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện, tự tin khi về đơn vị mới.

Trực tiếp tới thăm, động viên các CSM là con em địa phương, các đồng chí lãnh đạo huyện Hưng Hà đánh giá cao kết quả huấn luyện của các CSM trong 3 tháng vừa qua. Ông Trần Hữu Nam, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà cho biết: Được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, các em sẽ trưởng thành hơn, vững vàng hơn. Khi rời quân ngũ, các em sẽ luôn tự hào quân đội chính là một trường học lớn để tuổi trẻ rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Được cống hiến sức trẻ cho đất nước sẽ luôn là niềm vinh dự, tự hào của thế hệ trẻ. Chúng tôi mong muốn mỗi chiến sĩ tập trung học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt; nêu cao ý thức, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, khắc phục mọi khó khăn, không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Dù phía trước còn những thử thách, khó khăn song nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ sẽ tiếp thêm sức mạnh để các chiến sĩ trẻ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần toả sáng truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

THANH THUY

HỌP THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 8/7, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến vào kết quả thẩm tra nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị dự họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, giải trình, làm rõ căn cứ pháp lý và một số vấn đề trong nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, trong đó tập trung vào báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và các tờ trình về: phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 tỉnh Thái Bình; điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022; giao HĐND huyện Tiên Hải thực hiện cơ chế thí điểm các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 - 2025; ban hành nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh cho các địa phương trong giai

đoạn 2024 - 2025; ban hành nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa báo đảm chỉ thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thái Bình từ năm học 2024 - 2025...

Cũng tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh nghe Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh báo cáo công tác tham mưu, chuẩn bị phục vụ kỳ họp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của các ban HĐND tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh kỳ họp thứ tám là kỳ họp thường lệ giữa năm có nhiều nội dung quan trọng, một số phiên truyền hình trực tiếp, vì vậy Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phải tập trung đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp chu đáo, kịp thời, đặc biệt là tài liệu, đường truyền, khánh tiết... Các ban HĐND tỉnh trên cơ sở ý kiến của các đại biểu phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung nội dung một số tờ trình cho phù hợp, sát thực tiễn, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, sau ban hành có tính khả thi, sớm đi vào cuộc sống. UBND tỉnh sớm thể chế hóa, chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

THU HIỀN - NGUYỄN TRIỆU

THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Tổ chức thăm, tặng quà người có công đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại 2 trung tâm chăm sóc, điều dưỡng trong tỉnh; các thương binh, bệnh binh nặng của tỉnh đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các trung tâm nuôi dưỡng thương binh thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ở tỉnh ngoài.

Các đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh sẽ đến thăm và tặng quà 16 người có công và thân nhân người có công tiêu biểu ở 8 huyện, thành phố. Cùng với đó, tỉnh cũng sẽ tổ chức các đoàn dâng hương, viếng anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ ở các tỉnh Quảng Trị, Hà Giang và Điện Biên.

5 năm, quỹ khuyến học toàn tỉnh đạt trên 443 tỷ đồng

Chiều ngày 8/7, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; hướng dẫn thực hiện các quyết định của Hội Khuyến học Việt Nam.

Sau 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2024, hội khuyến học các cấp trong tỉnh đã phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trong đó, công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, kịp thời lan tỏa, biểu dương gương sáng tự học thành tài, nhân rộng các mô hình hay, phong trào hoạt động tốt... Công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức hội và hội viên được quan tâm đẩy mạnh cả về chiều rộng và chiều sâu. Đến nay, toàn tỉnh có 8/8 hội khuyến học cấp huyện, thành phố, một số hội khuyến học cấp huyện có tỷ lệ hội viên/dân số đạt cao như huyện Đông Hưng đạt 38,4%, huyện Kiến Xương đạt 39,2%... Các tổ chức khuyến học đều có tôn chỉ, mục đích cụ thể, phương pháp hoạt động khoa học, hiệu quả, mô hình hoạt động phong phú. Tổng số quỹ khuyến học toàn tỉnh trong 5 năm bao gồm quỹ khuyến học dòng họ, thôn làng, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... đạt trên 443 tỷ đồng, đã trao thưởng trên 397 tỷ đồng. Công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới theo hướng chủ động - thiết thực - hiệu quả, tạo khí thế trong các cấp hội. Ngoài ra, Hội Khuyến học tỉnh đã biên tập, phát hành nhiều tài liệu có giá trị, thiết thực là cẩm nang phục vụ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Thời gian tới, các cấp hội khuyến học trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền; tăng cường phối hợp với các tổ chức và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ khuyến học; ứng dụng chuyển đổi số vào các hoạt động khuyến học; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng kịp thời các tổ chức, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu nhằm tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn nữa trong nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến, học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập...

TU ANH

Kết nạp 22 đảng viên mới là sinh viên

Sáng ngày 8/7, Chi bộ Khoa Kinh tế và Quản trị, Đảng bộ Trường Đại học Thái Bình tổ chức kết nạp Đảng cho 22 quân chúng ưu tú.

Các quân chúng được kết nạp vào Đảng là những sinh viên tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện của đoàn thanh niên.

Được kết nạp Đảng không chỉ là vinh dự mà còn là động lực to lớn và trách nhiệm để các tân đảng viên tiếp tục học tập, rèn luyện thêm 22 quân chúng ưu tú vào Đảng là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng trong công tác phát triển Đảng của Đảng bộ Trường Đại học Thái Bình, là thành quả xứng đáng cho sự phấn đấu không ngừng của các sinh viên, qua đó bổ sung nguồn kết nạp cho Đảng.

KHUÂN PHƯƠNG